



# เสริมแกร่ง “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” บริหารโครงการ บริหารสัญญา บริหารหนี้



บทบาทสำคัญของ “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” คือ การหยิบยื่นโอกาสให้กับสตรีได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนหมุนเวียน ออกเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ นับเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งตามด้านเศรษฐกิจให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี รวมถึงการเฝ้าระวังดูแลและแก้ปัญหาของสตรี การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีของสตรีและผู้ด้อยโอกาสสืบลงมา นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรี การสร้างภาวะผู้นำ การพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งตามด้านสังคมให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี รวมถึงเป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนโครงการที่แก้ปัญหาและพัฒนาสตรีอีกด้วย

นับแต่ “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ภายใต้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ก็ได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และในปี 2557 ได้มีการโอนย้ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้อยู่ภายใต้การดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดำเนินงานอย่างเป็นระบบ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่กลุ่มสตรีทั่วประเทศได้อย่างหลากหลาย โดยนับถึงปี 2562 มีจำนวนสมาชิกประเภท บุคคลธรรมดา 13,271,206 คน สมาชิกประเภทองค์กร 42,055 องค์กร และในปี 2562 ได้มีการอนุมัติวงเงินกู้ให้แก่สมาชิกประเภทเงินอุดหนุน 591 ล้านบาท ประเภทเงินอุดหนุน 73 ล้านบาท มีสมาชิกที่ได้รับประโยชน์จำนวน 93,564 คน ส่งผลให้ปัจจุบันมีจำนวนผู้ได้รับประโยชน์สะสมมากกว่า 2 แสนคน

“นิลิต จันทร์สมวงศ์” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินงาน “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” ในปัจจุบันว่า ได้เน้นย้ำและให้ความสำคัญใน 4 ประเด็น คือ การบริหารโครงการ การบริหารสัญญา การบริหารหนี้ และการจัดการฐานข้อมูลสมาชิกอย่างมีระบบ เนื่องจากกองทุนฯ มีจำนวนสมาชิกอยู่เป็นจำนวนมากและกระจายอยู่ในชุมชนหมู่บ้านทั่วประเทศ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนกองทุนฯ ให้ไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ การบริหารโครงการ ต้องพิจารณาว่า โครงการที่เสนอขอขอกู้เงินของสมาชิกในการนำไปประกอบอาชีพมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด ทำแล้วจะประสบผลสำเร็จหรือไม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

การบริหารสัญญา กำหนดให้มีการติดตาม ดูแลโครงการที่ขอกู้เงินไปดำเนินการ ว่าได้ดำเนินการไปตามแผนธุรกิจหรือไม่อย่างใกล้ชิด เพื่อส่งต่อการบริหารหนี้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแนวทางการบริหารหนี้จะเป็นไปอย่างละเอียดอ่อน เน้นการสื่อสารให้สมาชิกที่

กู้เงินกองทุนฯ ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการชำระหนี้ที่เป็นไปตามกำหนด เพื่อให้เงินต้นคืนหมุนเวียนไปสู่การสร้างโอกาสสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกรายอื่นๆ ต่อไป รวมถึงเสริมสร้างความรู้ด้านการประกอบอาชีพที่ทำให้มีรายได้เสริมนอกเหนือจากรายได้ประจำของสมาชิก ตลอดจน “การจัดการฐานข้อมูลสมาชิกอย่างมีระบบ” นั้นหมายถึงการทำให้ฐานข้อมูลที่มีอยู่ชัดเจนขึ้นว่าแต่ละชุมชนมีใครเป็นสมาชิกบ้าง และมีใครกู้เงินกองทุนฯ ไปใช้ประกอบอาชีพในลักษณะใด แล้วมีการชำระหนี้ตรงตามสัญญาหรือไม่ โดยบุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมที่จะยื่นเคียงข้างสมาชิกกองทุนฯ นับแต่การรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้พร้อมทั้งเป็นที่ปรึกษาเพื่อส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงและความเข้มแข็งให้แก่สมาชิก รวมถึงเป็นการสร้างโอกาสในการขยายผลการสร้างงานในชุมชนอย่างยั่งยืนอีกด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้สอดคล้องกับเป้าหมายการทำงานของกรมการพัฒนาชุมชน ที่ต้องการเพิ่มความสุขมวลรวมให้แก่ชุมชนทั่วประเทศ”



กรมการพัฒนาชุมชน มุ่งมั่นเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง เพิ่มความสุขมวลรวมให้ประชาชน



บรรณาธิการที่ปรึกษา : นายปรีชา กิตติสัตยกุล  
บรรณาธิการ : นางพัชรีพัชร พาน้ำงาม  
ผู้ช่วยบรรณาธิการ : นางสาววิภาวดี อึ้งฤทธิ์กิจเจริญ  
ออกแบบรูปเล่ม : นางสาววิภาวดี อึ้งฤทธิ์กิจเจริญ  
กองบรรณาธิการ : นางสาวปวีณา ทาสว่าง  
พิสูจน์อักษร : นางสาวปวีณา ปัญญามงคล

**จุดสารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี**  
สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  
อาคารรัฐประศาสนสภา ชั้น 3  
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  
กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุนฯ แห่งเครือข่ายสัมพันธ์  
รายละเอียดเพิ่มเติม 02-1413093



มูลนิธิกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ประจำปีเดือนเมษายน พ.ศ.2562  
[www.womenfund.in.th](http://www.womenfund.in.th) [www.facebook.com/womenfundthai](https://www.facebook.com/womenfundthai)

**วันสำคัญประจำปีเดือนเมษายน**  
**"วันสงกรานต์"**



ในสมัยโบราณ คนไทยถือเอาวันขึ้น 1 ค่ำ เดือนอ้าย ซึ่งตรงกับ ๓ เดือนพฤษภาคมหรือธันวาคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ เพราะถือว่าปีในช่วงฤดูหนาว ต่อมาในปี พ.ศ. 2432 ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ให้ตรงกับวันที่ 1 เมษายน แต่เมื่อในยุคสมัยของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ปี พ.ศ. 2483 ได้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ให้ตรงกับสงกรานต์ คือวันที่ 1 มกราคม แต่กระนั้น คนไทยส่วนมากก็ยังคงยึดกับวันขึ้นปีใหม่ของไทยในเดือนเมษายน จึงกำหนดให้วันที่ 13 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทิน ราชการ โดยสรุปคำว่า "สงกรานต์" มาจากภาษาสันสกฤตว่า "สัน-กรานต์" ซึ่งแปลว่า ก้าวขึ้น ย่างขึ้น หรือการย้ายที่ เคลื่อนที่ โดยหมายความอีกนัยหนึ่งว่า เป็นการบูชาสักราชราคือใหม่ หรือวันขึ้นปีใหม่แห่งใหม่ของสังคมยุคสงกรานต์ เป็นประเพณีเก่าแก่ของคนไทยสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณคู่กันมากับประเพณีตรุษจีน จึงมีการเรียกรวมกันว่า "ประเพณีตรุษสงกรานต์" ซึ่งหมายถึง ประเพณีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่แห่งหนึ่ง วันหยุดสงกรานต์ เป็นวันหยุดราชการ แบ่งออกเป็น 3 วัน ได้แก่ วันที่ 13 เมษายน เรียกว่า วันมหาสงกรานต์ วันที่ 14 เมษายน เรียกว่า วันเนา วันที่ 15 เมษายน เรียกว่า วันเถลิงศก

ส่วนกิจกรรมหลัก ๆ ที่ทำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ก็จะเป็นการทำความสะอาดบ้านเรือน การร่วมกันทำบุญทำทาน สงฆ์พระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ และเล่นสาดน้ำคลายร้อนกัน เป็นต้น



สวัสดิ์ค่ะ ทำหน้าที่ทุกท่าน มูลนิธิกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ประจำปีเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ในโอกาสฉบับนี้ ทางสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต้องการสื่อสาร ให้ทุกท่านส่วนได้รับทราบถึงการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ข่าวสาร ข้อกฎหมาย และสาระสำคัญต่าง ๆ ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมามีหวังเป็นอย่างยิ่งว่า มูลนิธิฉบับนี้จะเกิดประโยชน์ และเป็นที่อีกหนึ่งของทางที่จะใช้สื่อสาร ระหว่างกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และทำให้ทุกท่าน ได้ทราบถึงความก้าวหน้าของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีค่ะ  
นางพัชริศภัทร์ พาน้ำมา บรรณาธิการ

# ข่าวกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี Thai Women Empowerment Funds NEWS



## พช. สร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร เพื่อบูรณาการการค้าเพื่อแห่งเศรษฐกิจ กองทุนชุมชนฯ และแปรรูปผลผลิตของชุมชนฯ

22 มี.ค. 62

นายวิชาชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  
ให้เกียรติพบปะผู้เข้าร่วมประชุม ในการประชุมเพิ่มศักยภาพ  
การบริหารโครงการ บริหารสัญญา บริหารหนี้ และการ  
บริหารกองทุนชุมชนฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร  
ที่เกี่ยวข้องในการบริหารสัญญาเชิงภูมิ การบริหารหนี้ และการ  
บริหารกองทุนชุมชนฯ และเพื่อบูรณาการการค้าเพื่อแห่ง  
เศรษฐกิจจัดการกองทุนชุมชนฯ และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีใน  
การแปรรูปผลผลิตของชุมชนฯ ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3  
กรมการพัฒนาชุมชน



## อุตรดิตถ์เร่งขับเคลื่อน! ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

26 มี.ค. 62 นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจ  
ราชการกรมการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติหน้าที่  
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ  
“ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี”  
เพื่อส่งเสริมกระบวนการขับเคลื่อนงาน  
ยุทธศาสตร์กองทุนฯ และพัฒนาศักยภาพ  
การค้าเพื่อแห่งกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนฯ และ  
สมาชิกกองทุนฯ  
ณ โรงแรมพราयเดย์ จ.อุตรดิตถ์





วิธีเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน  
และขั้นตอนการชำระคืน

เงื่อนไขโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุน

๑

ตอบสนองยุทธศาสตร์  
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วงเงินที่ขอรับ  
การสนับสนุน  
ไม่เกิน 200,000 บาท  
/โครงการ

เอกสารประกอบการขอรับสนับสนุนเงิน

10

สำเนา  
บัตรประชาชน  
ของผู้กู้ทุกคน

แบบเสนอ  
โครงการ

กรณีบุคคล



**เงื่อนไขโครงการที่เสนอขอรับเงินกู้ยืม**

7

มือหนึ่งถือเหรียญ \$

ผู้ขอชำระคืน  
ไม่เกิน 2 ปี  
ไม่น้อยกว่า  
2 งวด

ตอบสนอง  
ยุทธศาสตร์  
กองทุนพัฒนาบพทสตรี้

**เงื่อนไขโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุน**

8

มือหนึ่งถือเหรียญ \$

โครงการ  
ไม่ได้รับสนับสนุน  
จากหน่วยงานอื่น

โครงการ  
ไม่ก่อให้เกิด  
ความเสียหาย  
ต่อส่วนรวม

ปีโครงการ  
ที่ใช้จ่ายตาม  
วัตถุประสงค์ของ  
กองทุนพัฒนาบพทสตรี้

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีพาไปเที่ยว : จังหวัดนครพนม  
กับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย  
เที่ยวแหล่งวิถีชีวิต 3,273 ชุมชน 76 จังหวัด ทั่วเมืองไทย



ธาตุพนม พนมพร นครพนม  
โขงประพรมเพลงผากผากฟ้าใส  
พลิวผากอพรwabamุกใจ  
พื่อนผู้ไรรายส่นักรบนคร ฯ

จังหวัดนครพนม  
มีชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

 = จำนวน 50 ชุมชน

เมืองนครพนมติดแม่น้ำโขง ชุมชนสงบงาม ถูกขนานนามให้เป็นดินแดนพญานาค มาถึงนครพนมต้องแวะไปสักการะพระธาตุพนม ชมสะพานมิตรภาพแห่งที่สองประตูเชื่อมโยงไปสู่ลาว เวียดนาม จีน อาหารการกินของนครพนมอุดมสมบูรณ์มาก มีทั้งปลาจากแม่น้ำโขง และอาหารหวานที่ขึ้นชื่อ



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม  
ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5 ถนนอภิบาลัญญา  
ตำบลโนนเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000  
โทรศัพท์ 042 512747  
อีเมล : nakhonphanom1@hotmail.com



สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ [www.cdd.go.th/e-book](http://www.cdd.go.th/e-book)



เอกสารประกอบการขอรับสนับสนุนเงิน

11

ภาพถ่าย  
ผลงาน  
ที่ผ่านมา

แบบปีที่  
ที่กำหนด

กรณีบุคคล

เอกสารประกอบการขอรับสนับสนุนเงิน

12

กรณีกลุ่ม  
องค์กรสตรี

หนังสือมอบอำนาจ  
ให้ทำการแทน  
ในการยื่นเอกสาร

แบบเสนอ  
โครงการ

บันทึกการ  
ประชุม  
ขององค์กร

ติดตามอ่าน *Infographic* วิธีเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินและขั้นตอนการชำระคืน (ต่อ) ได้ในฉบับหน้าค่ะ

**สรุปท้าย ประชุมคณะกรรมการทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 4/2562 เพื่อเตรียมความพร้อมมิติเชิงกฎหมายและเชิงอุตสาหกรรม ประจำปีเดือนมีนาคม 2562**



15 มี.ค. 62 นายสุวิทย์ พึ่งเจริญ พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการทำงานขับเคลื่อน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 4/2562 เพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุโขทัย และพิจารณาข้อมูลจากเอกสารเพื่อเตรียมพร้อมมิติโครงการประเภทเชิงกฎหมาย 13 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 2,580,000 บาท และโครงการเชิงกฎหมายอุตสาหกรรม รวม 3 โครงการ เป็นเงิน 129,110 บาท ประจำปีเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

โดยมีคณะกรรมการทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดสุโขทัย และเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

**ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 3/2562**



20 มี.ค. 62 นายฉัตรชัย จันทน์ธรรมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนารัฐวิสาหกิจ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 3/2562 โดยมี นายวิชาญชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ร่วมประชุม การประชุมดังกล่าว ผอ.กลุ่มงานฯ แต่ละกลุ่ม ได้ทำเสนอรายงานข้อมูล กิจกรรม/โครงการ ที่ได้ดำเนินการแล้ว กำลังดำเนินการ และที่จะดำเนินการในอนาคต รวมถึงการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนารัฐวิสาหกิจ